



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่เวทีโลก ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2555 (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ
จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการรอบสองระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 19 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 เขต (38 ศูนย์สอบ) นั้น

ในการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2555 (คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และชมเชย ในแต่ละวิชาที่แข่งขัน
ตามจำนวนรางวัล ดังต่อไปนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรวม 693 คน

(บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน	70	คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน	138	คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน	210	คน
รางวัลชมเชย	จำนวน	275	คน

2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรวม 523 คน

(บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 2) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน	57	คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน	107	คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน	174	คน
รางวัลชมเชย	จำนวน	185	คน

3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรวม 932 คน

(บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 3) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง	จำนวน	96	คน
รางวัลเหรียญเงิน	จำนวน	180	คน
รางวัลเหรียญทองแดง	จำนวน	309	คน
รางวัลชมเชย	จำนวน	347	คน

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2555 เข้ารับการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน (บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 4)
2. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 96 คน (บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 5)
3. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน (บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 6)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ) และประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ตามรายชื่อนักเรียนแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555



(นายจันทน์ทร กุลรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน